

Số: 18-NQ/ĐU

Đông Triều, ngày 28 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÁNG 03/2024**

Ngày 28/02/2024, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 03/2024. Đồng chí Đặng Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có các đồng chí Đảng ủy viên. Sau khi nghe báo cáo kết quả và ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy tháng 02/2024, một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2024. Đảng ủy thống nhất đề ra Nghị quyết của Đảng ủy tháng 03/2024, với những nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2024

Trong tháng 02/2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Tỉnh, các Sở ngành liên quan; của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Đông Triều; với sự quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự đoàn kết nỗ lực của chính quyền, các đoàn thể và sự phối hợp có hiệu quả của các xã, phường cũng như của các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nông nghiệp, các đơn vị và các hộ dùng nước trên địa bàn thị xã Đông Triều. Đảng ủy Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Văn bản của cấp trên: (1) Tuyên truyền một số nội dung cơ bản về an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước. (2) Kế hoạch số 347-KH/TU ngày 10/01/2024 của Thị ủy Đông Triều về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1077-TB/TU ngày 16/11/2023 của BTV Tỉnh ủy. (3) Công văn số 1451-CV/TU ngày 14/12/2023 của Thị ủy Đông Triều về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (4) Công văn số 118-CV/BTGTU ngày 15/01/2024 của Ban Tuyên giáo về việc tuyên truyền chủ đề công tác năm 2024 và 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh, thị xã Đông Triều.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị

2.1. Công tác quản lý nước:

Chính quyền đã chỉ đạo Phòng quản lý nước & công trình, các Cụm thủy nông thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Triển khai Kế hoạch số 37/KH-CTTLĐT,

ngày 23/01/2024 về việc triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước năm 2024; Quyết định số 10/QĐ-CT, ngày 23/01/2024 thành lập Ban chỉ huy phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2024; Quyết định số 11/QĐ-CT, ngày 23/01/2024 thành lập đội xung kích phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2024 đến người lao động. (2) Tập trung phục vụ đồ ải và gieo trồng vụ Đông Xuân 2024 kịp thời, đầy đủ, không để ảnh hưởng đến thời vụ, thiệt hại đến năng suất, sản lượng cây trồng và chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ. (3) Công tác cung cấp nước tưới của các Cụm Thủy nông tương đối đảm bảo, không để thất thoát nước, tưới ngoài đường bao, không theo dẫn nước trong quá trình tưới. (4) Không phát hiện trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. (5) Phối hợp Doanh nghiệp tư nhân FPD về lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại các hồ chứa do Công ty quản lý và 01 điểm tại sông Đạm Thủy.

2.2. Công tác quản lý công trình: Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. (2) Thường xuyên tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi. Trong tháng không có trường hợp người dân, tổ chức vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình. (3) Dự thảo xong biên bản nghiệm thu hạn mục công việc hoàn thành năm 2023. (4) Gia công xong 04 bộ dàn van, 5 cánh cống và máy đóng mở trên hệ thống kênh tưới trạm bơm Đạm Thủy và trạm bơm Tân Việt; sửa chữa đoạn kênh chính (đoạn kênh nối N8 với đường tàu) của trạm bơm tưới Xuân Sơn; sửa chữa máng thép dẫn nước trên kênh của trạm bơm tưới Bình Sơn; kiểm tra sự cố cánh cống hạ lưu hồ Bến Châu...

2.3. Công tác quản lý lao động:

Chính quyền đã chỉ đạo các Cụm Thủy nông, phòng chuyên môn thực hiện các nội dung sau: (1) Công tác trực bảo vệ ở các cụm Thủy nông đảm bảo. (2) Đảm bảo quân số lao động, ngày công lao động, nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. (3) Duy trì và đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các Cụm thủy nông và Văn phòng công ty. (4) Trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cụm thủy nông của Công ty nghiêm túc thực hiện công tác trực, bảo vệ tại trụ sở Công ty và các Cụm thủy nông. Không có trường hợp cán bộ, người lao động vi phạm quy định trong việc đốt pháo, thả đèn trời và Luật giao thông đường bộ.

2.4. Công tác quản lý diện tích:

Chính quyền đã chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Làm việc với các HTX SXKD DVNN để điều chỉnh lại hồ sơ, sổ hộ về tăng giảm diện tích. (2) Xác định cơ cấu cây trồng và bản đồ vùng tưới, tiêu vụ Đông Xuân năm 2024 đối với các đơn vị dùng nước. (3) Hỗ trợ HTX SXKD DVNN Hồng Thái Tây về hoàn thiện sổ bộ dùng nước và bản đồ khu tưới.

2.5. Về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động:

Chính quyền đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Chi trả BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản... cho cán bộ, người lao động tháng 02/2024. (2) Chi trả tiền lương, phụ cấp lương tháng 01/2024; (3) Chi trả một phần tiền lương còn lại năm 2023 cho cán bộ, người lao động. (4) Tổ chức chúc tết nguyên lãnh đạo và gia đình liệt sỹ của Công ty.

2.6. Công tác quản lý kinh tế:

Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kế hoạch – Tài vụ thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Ký hợp đồng đặt hàng năm 2024 với Sở Nông nghiệp và PTNT. (2) Hoàn thiện xong hồ sơ, sổ sách để lập báo cáo tài chính, báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty; (3) Thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Trong tháng 03 đơn vị kiểm toán về kiểm toán. (4) Dự thảo Văn bản báo cáo UBND tỉnh đối với việc dùng nguồn kinh phí khấu hao TSCĐ (giai đoạn 2021-2025) của Công ty và nguồn kinh phí thu được từ việc thanh lý, xử lý tài sản cố định năm 2023 để triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2024. Hiện nay, Công ty đang chờ đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hạ ngầm một số đoạn thuộc tuyến kênh dẫn nước từ trạm bơm tưới Đạm Thủy, xã Thủy An đến Quốc lộ 18A theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 450/UBND-NLN1 ngày 23/01/2024. (5) Xây dựng xong phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 gửi Sở NN&PTNT. (6) Đang hoàn thiện, phục hồi các hồ sơ pháp lý liên quan đến các tài sản công trình đã bị phá dỡ và trình các thủ tục đối với thanh lý TSC, công cụ dụng cụ sau kiểm kê năm 2023. (7) Phê duyệt xong Đề cương, dự toán hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt của 03 hồ chứa nước (Quán Vuông, Góc Thau, Sóng Rắn) theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023. (8) Ký hợp đồng vị tư vấn với Doanh nghiệp tư nhân - Trung Tâm phân tích FPĐ về việc lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt của 03 hồ chứa nước (Quán Vuông, Góc Thau, Sóng Rắn). (9) Lập hồ sơ xử lý 02 đoạn kênh tưới thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn và trạm bơm tưới Đạm Thủy, xã Thủy An do Công ty quản lý đã bị Công ty TNHH Thương Mại Bình Dương QN phá dỡ, san gạt để làm Cửa hàng xăng dầu Bình Dương và khu dịch vụ. Đến nay, đã có Quyết định thành lập Ban kiểm tra, kiểm kê tài sản cố định và Kế hoạch triển khai việc kiểm tra, kiểm kê tài sản cố định 02 đoạn kênh. (10) Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Lao động TB&XH. (11) Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch, tiền ăn ca, tiền trực bão, mưa lũ, BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn của cán bộ, người lao động năm 2024. (12) Lập báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Công ty theo Công văn số 426/UBND-KTTC ngày 23/02/2024. (13) Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở để làm việc với Chi cục Thủy lợi. (14) Làm việc Sở Tài chính sớm thẩm định các nhiệm vụ thực hiện theo Luật Thủy lợi năm 2023 cho Công ty. (15) Triển khai bàn giao nhiệm vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ cho cán bộ quản lý, điều hành phòng Kế hoạch – Tài vụ. (16) Sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương của Công ty.

2.7. Công tác xây dựng cơ bản:

Chính quyền đã chỉ đạo phòng Kỹ thuật - Tư vấn thực hiện các nhiệm vụ sau: (1) Đối với nguồn khấu hao TSCĐ: Đã hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng và hoàn thiện hồ sơ thủ tục hoàn công, quyết toán, quản lý chất lượng, nhật ký thi công... đối với dự án Sửa chữa nâng cấp trạm bơm tưới Bình Lục; làm việc Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật để kiểm tra phương án Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm tưới Xuân Sơn, phường Xuân Sơn và trạm bơm tưới Đạm Thủy, xã Thủy An. (2) Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Khảo sát xong các hạng mục trên địa bàn các xã Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và Yên Đức. (3) Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Tiếp tục làm việc nhà thầu để tổ chức nghiệm thu, hoàn công dự án Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và Yên Dương. Hiện nay, đơn vị thi công đang hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công theo khối lượng đã thống nhất. (4) Nguồn vốn phòng chống thiên tai: Công ty đã có Văn bản số 88/CTTLĐT ngày 21/02/2024 về việc xin hỗ trợ từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để sửa chữa, nâng cấp đoạn kênh KC1 thuộc hệ thống kênh trạm bơm tưới Bình Sơn và UBND tỉnh đã có phiếu chuyển số 984/PC-VP.UBND ngày 23/02/2024 gửi Sở Nông nghiệp & PTNT để tham mưu, đề xuất.

2.8. Một số nhiệm vụ khác:

(1) Đối với nhiệm vụ giao cho đồng chí Vũ Minh Thành: Làm văn bản gửi Sở TN&MT hướng dẫn để hoàn thiện hồ sơ giao đất của 08 công trình thủy lợi do Công ty quản lý.

(2) Đối với các nhiệm vụ giao đồng chí Nguyễn Hải Hà:

- Lập quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới, 05 trạm bơm tiêu: Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ QTVH 05 trạm bơm tiêu theo mẫu mới của Chi cục Thủy lợi. Chi cục thủy lợi đã thông qua nội dung và bố cục của QTVH. Đến nay, hồ sơ quy trình vận hành 05 trạm bơm tưới, 05 trạm bơm tiêu đã được đơn vị tư vấn, Chi cục thủy lợi thống nhất nội dung. Chi cục thủy lợi đang hoàn thiện báo cáo thẩm định, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh để xem xét, phê duyệt.

- Nhiệm vụ cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 đập, hồ chứa do Công ty quản lý: Hiện nay, đang phối hợp với đơn vị tư vấn để bổ sung, hoàn thiện bản đồ cắm mốc, phương án cắm mốc hàng lang bảo vệ công trình.

- Phương án bảo vệ công trình hồ Đồng Đò 1&2: Chi cục thủy lợi đang kiểm tra trước khi trình thẩm định.

- Quy trình vận hành 04 hồ chứa nước: Khe Chè, Đồng Đò 1, Đá Tráng, Rộc Chày; kết quả kiểm định an toàn hồ chứa nước Trại Lốc: Hiện nay, Hồ sơ QTVH 04 hồ chứa nước, Báo cáo kết quả kiểm định hồ chứa nước Trại Lốc đã được đơn vị tư vấn hoàn thiện và sẽ triển khai trình Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định trong tháng 02 năm 2024.

3. Lãnh đạo công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên:

Các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt: (1) Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. (2) Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. (3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

(1) Thường xuyên quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh và Công ty phê duyệt. (2) Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Trưởng phòng Kế hoạch tài vụ đối với đồng chí Nguyễn Văn Kiên. (3) Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán và quyết định phân công cán bộ quản lý điều hành phòng Kế hoạch – Tài vụ Công ty. (4) Triển khai bàn giao nhiệm vụ Kiểm soát viên. (5) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021-2026), xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031) theo đúng quy trình và hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị uỷ. (6) Điều động người lao động từ Cụm Thủy nông Tràng Lương về Cụm Thủy nông Bến Châu, từ Cụm Thủy nông Trại Lốc về Cụm Thủy nông Tràng Lương.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:

- Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Các Chi bộ trực thuộc lập danh sách cho quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng gửi về Đảng uỷ Công ty. Hiện nay, 04 quần chúng đang tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm chính trị thị xã Đông Triều.

- Lập danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2024 đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan.

- Hoàn thiện hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú đối với đồng chí Vũ Văn Tòng gửi cấp trên đúng thời gian quy định.

- Trong tháng, không có trường hợp cán bộ, đảng viên, người lao động cần giải thích những vấn đề không rõ, chưa hiểu, và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng uỷ.

6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Các Chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Chi bộ.

- Đảng ủy ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra đối với Chi bộ khối hồ đập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Công ty giao quản lý.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều. Trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

- Lập các Báo cáo theo Đề cương của Đoàn kiểm tra Thị ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn.

7. Lãnh đạo các đoàn thể:

7.1. Đối với Công đoàn cơ sở: (1) Tổ chức Tết trồng cây (trồng 1000 cây Thông) tại lòng hồ Bền Châu; bảo vệ cây trong lòng hồ Bền Châu. (2) Phối hợp với Chính quyền tổ chức chúc tết 01 gia đình liệt sỹ của Công ty. (3) Tham gia giải thể thao và các trò chơi dân gian tại lễ hội Xuân Ngọa Vân và Lễ hội Thái Miếu năm 2024. Kết quả đạt được: Đạt giải nhì kéo co nam, kéo co nữ, giải ba kéo co nam nữ; 01 Giải nhì, 01 giải ba môn đẩy gậy nữ hạng cân (dưới 51 kg); 03 giải ba môn đẩy gậy nam hạng cân (70kg-75kg, trên 75 kg); (4) Tổ chức tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Câu lạc bộ Cầu lông và Bóng chuyền hơi. (5) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gửi LĐLĐ thị xã

7.2. Đối với Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh: Phối hợp với Công đoàn tổ chức Tết trồng cây tại lòng hồ Bền Châu; bảo vệ cây trong lòng hồ Bền Châu; Tham gia giải thể thao và các trò chơi dân gian tại lễ hội Xuân Ngọa Vân và Lễ hội Thái Miếu năm 2024. (2) Cải tạo đất và trồng 12 cây Bưởi và 03 cây Xoài tại nhà quản lý Bình Lục.

7.3 Đối với Tiểu đội tự vệ Công ty: Cử 03 thành viên tham gia huấn luyện để phục vụ Ngày gia quân huấn luyện do Ban Chỉ huy quân sự Thị xã tổ chức.

8. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chính quyền vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau:

- Chưa ký hợp đồng đặt hàng công tác vận hành trạm bơm Đầm Trũng năm 2024 với Công ty Cổ phần 397. Nguyên nhân: Do Công ty Cổ phần 397 chưa hợp HĐQT..

- Chưa hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng kênh Đá Trắng; tiến hành thi công các hạng mục khác theo kế hoạch. Nguyên nhân: Do thời tiết mưa nhiều.

II. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÁC NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 03/2024

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 29/12/2023 về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BCH Đảng bộ Công ty và các chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh; của Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều. Trong tháng 03/2024, Đảng ủy Công ty triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên: (1) Tuyên truyền nội dung bài viết "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh" của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. (2) Tuyên truyền nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (3) Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 661/CT-BNN-TL ngày 23/01/2024 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023-2024. (4) Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

2. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 03/2024, Đảng ủy Công ty giao cho Chính quyền thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ sau:

2.1. Công tác quản lý nước:

(1) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc: Kế hoạch số 37/KH-CTTLĐT, ngày 23/01/2024 về việc triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước năm 2024; Quyết định số 10/QĐ-CT, ngày 23/01/2024 thành lập Ban chỉ huy phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2024; Quyết định số 11/QĐ-CT, ngày 23/01/2024 thành lập đội xung kích phòng, chống hạn hán, thiếu nước năm 2024. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm dầu, bơm điện để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước năm 2024. (2) Tập trung phục vụ nước tưới dưỡng lúa vụ Đông Xuân 2023 kịp thời, đầy đủ, không để ảnh hưởng đến thời vụ, thiệt hại đến năng suất, sản lượng cây trồng và chống lãng phí nước, giảm điện năng tiêu thụ, đặc biệt lưu ý tiết kiệm nước của các hồ chứa. (3) Tăng cường kiểm tra công tác cung cấp nước tưới của các Cụm Thủy nông, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp để thất thoát nước, tưới ngoài đường bao, không theo dẫn nước trong quá trình cung cấp nước tưới. (4) Tiếp tục công tác kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong việc xả thải làm ô nhiễm nguồn nước do Công ty quản lý. (5) Dẫn nước từ hồ Khe Chè để tạo nguồn cho trạm bơm Nghè Dàn của HTX SXDVNN Bình Dương để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2024; làm văn bản báo cáo Sở NN&PTNT, UBND thị xã Đông Triều về việc bổ sung diện tích tưới tiêu của HTX SXDVNN Bình Dương làm cơ sở quyết toán diện tích đặt hàng năm 2024.

2.3. Công tác quản lý công trình:

(1) Tiếp tục duy trì tốt công tác quản lý công trình, tăng cường tu bổ, nạo vét kênh mương, mái thượng hạ lưu đập; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức và cá nhân không xâm hại, lấn chiếm hành lang và công trình thủy lợi; các Cụm thủy nông tuyệt đối không để xảy ra việc lấn chiếm, xâm hại đến hành lang và công trình thủy lợi do mình quản lý. Nếu để xảy ra thì Cụm trưởng, người lao động được phân công phụ trách phải chịu hình thức kỷ luật, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm liên đới. (2) Lắp đặt 05 bộ dàn van, cánh công và máy đóng mở trên hệ thống kênh tưới trạm bơm Đạm Thủy và trạm bơm Tân Việt; Nạo vét đoạn kênh trước cống Mai Long; xử lý sự cố (thay gioăng) cánh công hạ lưu hồ Bền Châu. (3) Tiếp tục làm việc với UBND thị xã Đông Triều để báo cáo UBND tỉnh về việc bàn giao đường ống dẫn nước cầu máng sông Cầm về Công ty quản lý, sử dụng.

2.4. Công tác quản lý diện tích:

(1) Tiếp tục làm việc với các HTX SXKD DVNN để điều chỉnh lại hồ sơ, sổ hộ về tăng giảm diện tích. (2) Làm việc HTX SXKD DVNN Bình Dương để xác định diện tích do Công ty cấp nước hỗ trợ trạm bơm Nghè Dàn. (3) Tiếp tục xác định cơ cấu cây trồng và bản đồ vùng tưới, tiêu vụ Đông Xuân năm 2024 đối với các đơn vị dùng nước.

2.5. Công tác quản lý lao động:

(1) Tiếp tục tổ chức tốt công tác trực bảo vệ ở các cụm Thủy nông. (2) Tiếp tục duy trì đảm bảo quân số lao động, thực hiện ngày công đảm bảo, nâng cao chất lượng, khối lượng công việc hàng ngày. (3) Đảm bảo quân số ăn cơm giữa ca ở các Cụm thủy nông và Văn phòng công ty.

2.6. Công tác đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động:

(1) Chi trả BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản... cho cán bộ, người lao động tháng 03/2024. (2) Chi trả tiền lương, phụ cấp lương tháng 02/2024. (3) Nâng lương cho cán bộ, người lao động đến kỳ hạn.

2.7. Công tác quản lý kinh tế:

(1). Làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT cấp 60% kinh phí đặt hợp đồng đặt hàng năm 2024 cho Công ty. (2) Hoàn thiện lại báo cáo Tài chính, báo cáo giám sát tài chính năm 2023 sau khi được đơn vị kiểm toán gửi các Sở ngành, đơn vị liên quan theo quy định; Quyết toán thuế TNCN, thu nhập doanh nghiệp và thuế Tài nguyên. (3) Làm việc với Công ty TNHH Thương mại Bình Dương QN để xác định trách nhiệm và hình thức xử lý tài sản 02 đoạn kênh tưới thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn và trạm bơm tưới Đạm Thủy do Công ty quản lý đã bị Công ty TNHH Thương Mại Bình Dương QN phá dỡ, san gạt để làm Cửa hàng xăng dầu Bình Dương và khu dịch vụ. (4) Báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và đề xuất phương án xử lý tài sản 02 đoạn kênh tưới thuộc trạm bơm tưới Bình Sơn và trạm bơm tưới Đạm Thủy, xã Thủy An do Công ty quản lý. (5) Phối hợp đơn vị tư vấn để lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước mặt của 02 hồ chứa nước (Quán Vuông, Sóng Rắn). (6) Làm việc Công ty Cổ phần 397 để ký hợp đồng Đàm Trũng năm 2024 và tạm ứng 60% kinh phí theo Hợp đồng. (7) Tiếp

tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các tài sản công trình đã bị phá dỡ và trình các thủ tục đối với thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ sau kiểm kê năm 2023 để trình ký. Hoàn thành trong tháng 3/2024. (8) Triển khai bàn giao hồ sơ, sổ sách, tài chính cho người phụ trách kế toán Công ty; (9) Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. (10) Làm việc các Sở ngành liên quan để báo cáo, giải trình làm rõ các nội dung liên quan đến Mục tiêu tổng quát và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, làm cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty theo quy định. (11) Làm việc Sở Tài chính sớm thẩm định quyết toán kinh phí các nhiệm vụ thực hiện theo Luật Thủy lợi năm 2023 cho Công ty hoặc có Văn bản trả lời để Công ty có cơ sở phê duyệt quyết toán theo quy định. (12) Xây dựng các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá kết quả và xếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp năm 2024 theo công văn 870/STC-TCĐN ngày 26/02/2024 của Sở Tài chính. (13) Thanh toán các khoản chi phí thường xuyên. (14) Làm việc Sở NN&PTNT về việc nghiệm thu, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng đặt hàng năm 2023. (15) Hỗ trợ xã Nguyễn Huệ tính toán kinh phí quản lý, khai thác các công trình do xã quản lý theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh.

2.8. Công tác xây dựng cơ bản và thực hiện các nhiệm vụ:

(1) Đối với nguồn sửa chữa thường xuyên: Hoàn thành thi công và bàn giao đưa vào sử dụng kênh Đá Trắng; tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình năm 2024. (2) Đối với nguồn khấu hao TSCĐ: Tiếp tục làm việc với Đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và gửi về Công ty để kiểm tra phương án Dự án Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm tưới Xuân Sơn, phường Xuân Sơn và trạm bơm tưới Đạm Thủy, xã Thủy An”; đồng thời làm văn bản đề nghị UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư từ nguồn vốn khấu hao và kinh phí xử lý, thanh lý tài sản năm 2023. (3) Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thi công: Tiếp tục làm việc với Phòng kinh tế, Ban quản lý dự án công trình thị xã Đông Triều để xin làm tư vấn thiết kế, giám sát các công trình do Phòng kinh tế và Ban quản lý dự án công trình làm chủ đầu tư. (4) Nguồn vốn trung hạn của tỉnh: Làm việc nhà thầu để tổ chức nghiệm thu, hoàn công dự án Nạo vét bồi lắng lòng hồ Bến Châu và Yên Dưỡng. (5) Tiếp tục giao đồng chí Vũ Minh Thành làm việc với Sở TN&MT sớm thẩm định hồ sơ giao đất các công trình thủy lợi do Công ty quản lý trình UBND tỉnh ra quyết định (làm văn bản gửi Sở TNMT). (6) Tiếp tục giao cho đồng chí Nguyễn Hải Hà làm việc với Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PT NT sớm thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ 12 đập, hồ chứa; phương án bảo vệ công trình thủy lợi của hồ Đồng Đò 1&2 và các nhiệm vụ năm 2022 và năm 2023. (7) Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã để kiểm đếm, lên khối lượng, nội dung công việc để lên phương án bồi thường đường ống dẫn nước của Trạm bơm Quán Vương. (8) Nguồn vốn phòng chống thiên tai: Công ty làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị có liên quan để xin hỗ trợ từ Quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để sửa chữa, nâng cấp đoạn kênh KC1 thuộc hệ thống kênh trạm bơm tưới Bình Sơn.

3. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

Yêu cầu các Chi bộ trực thuộc: (1) Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. (2) Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ, Nội quy lao động, Quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể... của Công ty. (3) Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ:

- Tiếp tục quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, đảng viên nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh và Công ty phê duyệt.

- Dự thảo biên bản, phiếu ý kiến đề bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan.

- Sắp xếp nhiệm vụ một số phòng chuyên môn, nghiệp vụ và kiện toàn công tác cán bộ.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng:

Các Chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục nắm bắt, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên người lao động trong Công ty, những vấn đề không rõ, chưa hiểu, các đồng chí cấp ủy tổng hợp, báo cáo và chất vấn đồng chí Bí thư Đảng ủy làm rõ ở Hội nghị BCH Đảng bộ họp thường kỳ tháng 04/2024.

6. Lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Các Chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Chi bộ.

- Tổ Kiểm tra của Đảng ủy tiếp tục kiểm tra Chi bộ khối hồ đập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Công ty giao quản lý theo Quyết định, Kế hoạch đã được ban hành.

- Làm việc với Đoàn kiểm tra Thị ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn.

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thị ủy Đông Triều. Phấn đấu trong tháng không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty.

7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:

7.1. Giao cho Công đoàn: (1) Bảo vệ cây trong lòng hồ Bền Châu. (2) Duy trì các phong trào thi đua. (3) Tặng quà cho nữ cán bộ, người lao động nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. (4) Triển khai tập văn nghệ và biểu diễn tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội hưu trí Thủy lợi Quảng Ninh. (5) Làm việc đoàn kiểm tra về thâm định, rà soát, đánh giá công tác xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2022-2023.

7.2. Giao cho Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh: (1) Phối hợp với Công bảo vệ cây trong lòng hồ Bền Châu; tập văn nghệ và biểu diễn tại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội hưu trí Thủy lợi Quảng Ninh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Chi bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện; Chủ tịch Công ty xây dựng Nghị quyết của Chủ tịch để triển khai thực hiện.

2. Ban giám đốc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 02/2024 (nêu những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân); xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Chủ tịch Công ty đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tháng 03/2024, cần có các giải pháp cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian để các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các cụm Thủy nông và cá nhân làm căn cứ thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết này được phổ biến đến các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Đảng ủy viên;
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Chủ tịch Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng chuyên môn;
- Các cụm Thủy nông;
- Các đoàn thể;
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Đặng Văn Tuyên